
บนัทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน 

สมยัสามญัท่ี ๑ คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๕ 

ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน 

วนัท่ี ๑๓ กุมภาพนัธ์  ๒๕๕๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
..................................................................... 

เม่ือท่ีประชุมพร้อม ประธานสภาฯ ไดเ้ปิดประชุมสภาฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ือง  ประธานแจง้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   การประชุมสภาคร้ังน้ีเป็นการประชุมสภาสมยัแรกของปี  ๒๕๕๕ไดก้ าหนดวนั ประชุมวนัท่ี ๑ – ๑๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕   
ท่ีประชุมสภา -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เร่ือง  ทบทวนรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีไดส้ าเนาบนัทึกการประชุมสภาฯ คร้ังท่ีแลว้ ใหก้บัสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแลว้  มีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  ด่านเกวยีนท่านใดสงสยั หรือขอปรับปรุง เปล่ียนแปลงบนัทึกการประชุมคร้ังท่ีแลว้หรือไม่ 
มติท่ีประชุม - ไม่มี 

ประธานสภาฯ    -  ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสงสยัหรือขอเปล่ียนแปลงบนัทึกการประชุมคร้ังท่ีแลว้ ผมถือวา่สมาชิกสภาฯ รับรองรายงานการ
ประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ือง กระทูถ้าม 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองท่ีคณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินตั้งขนัพิจารณาเสร็จ 
๔.๑  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน ไดเ้สนอญตัติ ขอความเห็นชอบจากสภา   
         องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติม แผนพฒันาต าบล ๓ ปี ดงัน้ี 

   ๔.๑.๑.  เพิม่เตมิแผนพฒันาต าบลสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)  คร้ังที ่ ๑ 
    ๑.  สนบัสนุนเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์  เป็นเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ  -  อยากใหป้ลดั อบต. ไดช้ี้แจงการขอปรับแผนพฒันาการสนบัสนุนเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 
ปลดั อบต. -  เดิม แผนพฒันาต าบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗) ยงัไม่มีแผนดงักล่าว เน่ืองจากการ   
    ท่ี อบต.ด่านเกวยีน ไดไ้ปจดัท าประชาคมแต่ละหมู่บา้น ไม่มีผูป่้วยเอดส์  หรือประชาชนไดเ้สนอโครงการสงเคราะห์ผูป่้วย

เอดส์แต่อยา่งใด  ต่อมาเม่ือตน้เดือน มกราคม ๒๕๕๕  ไดมี้ผูป่้วยเอดส์ ไดม้าแสดงตน  เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ อีก
ทั้งเป็นหนา้ท่ีของ อบต.จะตอ้งดูแล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ ๖  ซ่ึงมีการถ่ายโอนภารกิจดา้นการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูป่้วย
เอดส์ มาใหก้ระทรวงมหาดไทย ตาม พรบ.แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ดงันั้นเม่ือผูป่้วยเอดส์ไดม้าแสดงตนเพ่ือขอรับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพฯ อบต.ไดต้รวจสอบแลว้เห็นวา่ มีภูมิล าเนาอยใูนเขต 
อบต.ด่านเกวยีน  และมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ ขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู ถือวา่มีคุณสมบติั ท่ีจะไดรั้บเงินสงเคราะห์  และ
ก่อนท่ีจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตอ้งขอความเห็นชอบในการปรับแผนพฒันาต าบล เพ่ือใหแ้ผนพฒันาต าบลฯ มีโครงการสงเคราะห์
ผูป่้วยเอดส์ในแผนพฒันาต าบล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗ องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนจะไดด้ าเนินการโอน
งบประมาณเพ่ือน ามาช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ต่อไป 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

นายทะวนัฯ        - กรณีผูป่้วยเอดส์ มีหลกัเกณฑใ์นการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ อยา่งไร 
ปลดั อบต.ฯ  -  การท่ีจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ฯ จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพ.ศ.๒๕๔๘ ขอ้๖ ผูมี้สิทธิจะไดรั้บเงินสงเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ผูสู้งอาย ุคนพิการ และผูป่้วยเอดส์ ท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี  
 (๑) มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 (๒) มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรือถูกทอดท้ิง หรือขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดู หรืไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียง
ตนเองได ้ฯลฯ 
ขอ้ ๙  ผูป่้วยเอดส์ท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ ๖ และมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ใหย้ืน่ค  า ขอต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีตนมี
ภูมิล าเนาอยู ่
  ในกรณีท่ีผูป่้วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ดว้ยตนเองไดจ้ะมอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมา
ด าเนินการแทนก็ได ้
  แบบค าขอรับการสงเคราะห์และหนงัสือมอบอ านาจใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ขอ้ ๑๐  เม่ือมีผูป่้วยเอดส์มายืน่ค  าขอรับการสงเคราะห์ตามขอ้ ๙ ใหพ้นกังานส่วนทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีออกไปตรวจสภาพ
ความเป็นอยูข่องผูข้อรับการสงเคราะห์วา่เป็นผูมี้คุณสมบติัสมควรจะไดรั้บการสงเคราะห์หรือไม่ กรณีผูป่้วยเอดส์ มีคุณสมบติั
เบ้ืองตน้เหมือนกนั ใหผู้ท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อนกวา่ ฯ ไดรั้บการพิจารณาจดัล าดบัดว้ยและใหจ้ดัท าบญัชีรายช่ือผูป่้วยเอดส์ท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์เพ่ือการยงัชีพเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหเ้ป็นผูมี้สิทธิไดรั้บเงินสงเคราะห์ตามระเบียบน้ี 
 ในปัจจุบนั ไดมี้ผูป่้วยไดม้ายืน่แสดงตน โดยใชห้ลกัฐาน ส าเนาบตัรประจ า ตวัประชาชน  ส าเนาทะเบียนบา้น 
ใบรับรองแพทยซ่ึ์งไดย้นืยนัวา่ป่วยเป็นโรคเอดส์จริง    

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือซกัถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการที ่ ๒.  โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อหรือจดัจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัอ าเภอ  อ าเภอโชคชัย  จงัหวดันครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นเงนิ
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ  -  อยากใหป้ลดั อบต. ไดช้ี้แจงการขอปรับแผนพฒันาโครงการศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารฯ 
ปลดั อบต. -  เดิม แผนพฒันาต าบล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗) ยงัไม่มีแผนในการจดัท าโครงการดงักล่าว  และทอ้งถ่ินอ าเภอโชค

ชยั ไดใ้หอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนเป็นเจา้ภาพในการจดัท าโครงการศูนยร์วมขอ้มูลองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และศูนยข์อ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือหรือจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ  อ าเภอโชคชยั  จงัหวดันครราชสีมา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีอ าภอโชคชยั 
ไดค้น้หาหนงัสือ  ขอ้มูล เก่ียวกบังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดร้วดเร็ว  และยงัเป็นแหล่งในการแจง้ประกาศสอบราคา 
ประกวดราคา ประกาศผลการสอบราคา โดยไม่จ าเป็นตอ้งไปประกาศรวมอยูก่บังานของปกครองอ าเภอโชคชยั  ผูป้ระกอบการ
ต่าง ๆ สามารถคน้หาประกาศต่าง ๆ ไดง่้าย และครบถว้น  เป็นผลประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอโชคชยั 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือซกัถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ ๔.๑. ๒. ปรับปรุงแผนพฒันา  จากปี  พ.ศ.๒๕๕๗  เป็นปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ม.๑  สายบา้นนางสงวน  พนูกระโทก - บา้นนายคูณ  เป้งกระโทก  กวา้ง  ๔.๕  เมตร  ยาว    
      ๑๒๒  เมตร  งบประมาณ  ๓๐๑,๙๕๐  บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ ๒.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖  สายบ้านนายประจวบ  เณรสีนาค - บ้านนายเจริญ  เณรสีนาค  ๓  เมตร  ยาว  ๗๗  เมตร   

      งบประมาณ  ๑๒๗,๐๕๐  บาท 



ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖  สายบ้านนายอนันต์  ถั่วกระโทก - คลองชลประทาน  กว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๑๖๐  เมตร   

       ๒๖๔,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๔. โครงการก่อสร้างถนนดนิเสริมลูกรังม.๙ สายเลยีบคลองชลประทานฝ่ังซ้ายจากศาลตาปู่ - คลองช่องโค  กว้าง ๓ เมตร ยาว   

๓๗๕ เมตร ถนนดนิหนา ๑ เมตร หรือ ปริมาณ ๑๙๕๐ ลบ.เมตร (ควิแน่น) ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร งบประมาณ  ๓๓๕,๗๙๔ บาท 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑๐  ซอยกลางคุ้มอญัชล ี สายบ้านนางป่ินแก้ว  ขอมกีลาง - บ้านนายธไนศวรรย์  เสนานิคม   

      กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๑๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การปรับแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  ๔.๑.๓.  แก้ไขแผนพฒันา  ปี  พ.ศ.๒๕๕๕ 

๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๖  สายบา้นนายณรงคช์ยั  เปลกระโทก – บา้นนายอนนัต ์ฝ่ายกระโทก  จากกวา้ง  ๔  เมตร   
ยาว  ๓๐๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  เป็นกวา้ง  ๓  เมตร  ยาว  ๕๑  เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตรงบประมาณ  ๘๔,๑๕๐  บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

นายทะวนั แววนา  - กรณี โครงการหมู่ท่ี ๖ น้ี ถนนท่ีเป็นถนนสาธารณะจริงมีเพียง ๕๑ เมตร เท่านั้น ท่ียาวเกินไปเป็นท่ีของประชาชนไม่สามารถ   
เขา้ไปท าโครงการได ้

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 
ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การแกไ้ขแผนพฒันาต าบลฯ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ระเบียบวาระที ่๕  เร่ืองทีเ่สนอใหม่ 

ประธานสภาฯ  ๕.๑  การก าหนดสมยัประชุมสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ สมาชิกสภาฯ จะตอ้งก าหนดสมยัประชุมสภาฯ ใหม่ดงัต่อไปน้ี 
ประธานสภาฯ -   การก าหนดจ านวนสมยัประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะก าหนดว่ามกีีส่มยั 
นายชูชาติฯ  เสนอใหมี้สมยัประชุมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ จ านวน ๓ สมยั 
ท่ีประชุม นายไพโรจน์ คะแนนสิน ส.อบต.หมู่ท่ี ๖  และ นางบุญเรือน  ใจจนัทึก  ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ รับรอง 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออยา่งอ่ืนหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานสภา -  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบใหมี้สมยัประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวน ๓ สมยั กรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 



ประธานสภาฯ  - ก าหนดระยะเวลาสมยัประชุมแต่ละสมยัจะก าหนดว่าสมยัประชุมสมยัละกีว่นั 

นายไพโรจน์  เสนอใหมี้การประชุมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ สมยัละ ๑๕ วนั 

ท่ีประชุม นายทะวนั แววนา ส.อบต.หมู่ท่ี ๕  และ นางบุญเรือน  ใจจนัทึก  ส.อบต.หมู่ท่ี ๔ รับรอง 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออยา่งอ่ืนหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานสภา -  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบใหมี้การประชุมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมยัละ ๑๕ วนั กรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ  - การก าหนดวนัเร่ิมต้นประชุมของแต่ละสมยัประชุมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕ จะก าหนดวนัใด 

นางบุญเรือนฯ  เสนอใหเ้ร่ิมการประชุมประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๕  ดงัน้ี 

  การประชุมสภาฯ สมยัท่ี ๑ เร่ิมวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ 
  การประชุมสภาฯ สมยัท่ี ๒ เร่ิมวนัท่ี ๑ มิถุนายน 

  การประชุมสภาฯ สมยัท่ี ๓ เร่ิมวนัท่ี ๑ สิงหาคม 

ท่ีประชุม นายทะวนั แววนา ส.อบต.หมู่ท่ี ๕  และ นางสาวอุทยั ไทยวงค ์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ รับรอง 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออยา่งอ่ืนหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานสภา -  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบใหเ้ร่ิมสมยัประชุม ในวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๑ มิถุนายน และ ๑  สิงหาคม กรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ  - ก าหนดวนัเร่ิมต้นประชุมสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
นางสาวอุทยัฯ  เสนอใหว้นัเร่ิมตน้ประชุมสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ 

ท่ีประชุม นายสุนทร วงคก์ระโทก ส.อบต.หมู่ท่ี ๙  และ นางสมส่วน แซงรัมย ์ ส.อบต.หมู่ท่ี ๑๐ รับรอง 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออยา่งอ่ืนหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานสภา -  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบใหว้นัเร่ิมตน้ประชุมสมยัสามญัประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นวนัท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๖ กรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ  - ก าหนดระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัสมยัแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๖ 
นายอรุณรัตน์ฯ  เสนอระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัสมยัแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑๕ วนั 

ท่ีประชุม นายจีน เบ้ียกระโทก ส.อบต.หมู่ท่ี ๑  และ นางนอ้ม ดอกกระโทก  ส.อบต.หมู่ท่ี ๕ รับรอง 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออยา่งอ่ืนหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีท่านใดเสนอเป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานสภา -  สมาชิกฯท่านใดเห็นชอบใหร้ะยะเวลาของสมยัประชุมสามญัสมยัแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นเวลา ๑๕ วนั กรุณายกมือ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

๕.๒ ขออนุมตัโิอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ  -  ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนไดย้ืน่ญตัติ ขออนุมติัจากสภาฯ โอนงบประมาณ เน่ืองจากตั้งงบประมาณไม่
เพียงพอ  ดงัรายการต่อไปน้ี 

๑. ขออนุมตัโิอนงบประมาณ ส่วนส านักปลดั  ในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง  
เดมิ  รายการตูเ้ก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน  จ านวน  ๔  หลงั  ตั้งไว ้ ๒๐,๔๐๐.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารชนิด

กระจกบานเล่ือน จ านวน ๔ หลงั ๆ ละ ๕,๑๐๐  บาท  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ฯลฯ 
ขออนุมตัโิอนเพิม่  รายการตูเ้ก็บเอกสารกระจกบานเล่ือน  จ านวน  ๔  หลงั  ตั้งไว ้ ๒๖,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บ 
เอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน จ านวน ๔ หลงั ๆ ละ ๖,๕๐๐  บาท  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ฯลฯ   
ขออนุมตัโิอนจาก ส่วนส านกัปลดัฯ  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน รายการค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัเก่ียวกบั 
ปัญหาส่ิงเสพติดและโรคติดต่อ ตั้งไว ้๓๐,๐๐๐ บาท   ฯลฯ  จ านวน ๕,๖๐๐ บาท  คงเหลืองบประมาณ ๒๔,๔๐๐ บาท   



ประธานสภาฯ ขอใหป้ลดัฯ ไดช้ี้แจงเหตุผลในการขอโอนงบประมาณ 

ปลดั อบต. เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดต้ั้งจ่ายไวไ้ม่เพียงพอ เพราะราคากลางครุภณัฑไ์ม่มี จึงไดป้ระมาณ 

การในการตั้งงบประมาณหลงัละ ๕,๑๐๐ บาท เม่ือจะด าเนินการจดัซ้ือและตรวจสอบราคาจากทอ้งตลาด ตูก้ระจกบานเล่ือน
ขนาดความยาว ๕ ฟตุ ราคาหลงัละ ๖,๕๐๐ บาท จึงท าใหง้บประมาณท่ีตั้งจ่ายไวเ้ดิมไม่เพียงพอ จึงขออนุมติัโอนงบประมาณ
เพ่ิม และการอนุมติัใหโ้อนงบประมาณ ในหมวดครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจ
อนุมติั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ้ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้
ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน” 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การโอนงบประมาณ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ         ๒. ขออนุมตัโิอนงบประมาณ ส่วนการคลงั  ในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง  

  เดมิ  รายการตูแ้บบบานเล่ือนกระจก  จ านวน  ๒  หลงั  ตั้งไว ้ ๑๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือน 
กระจก ขนาด ๖ ฟตุ จ านวน ๒ หลงั ราคาตวัละ ๖,๐๐๐  บาท  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ดงัปรากฏในดา้นบริหารทัว่ไป 
(๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานทัว่ไป  (๐๐๑๐๐)  งานบริหารทัว่ไป (๐๐๑๑๑)   รหสับญัชี  (๔๑๐๑๐๐) 

ขออนุมตัโิอนเพิม่  รายการตูแ้บบบานเล่ือนกระจกบาน  จ านวน  ๒  หลงั  ตั้งไว ้ ๑๘,๐๐๐.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือนกระจก ขนาด ๖ ฟตุ จ านวน ๒ หลงั ราคาตวัละ ๙,๐๐๐  บาท  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ๑๒,๐๐๐ 
บาท และตั้งจ่ายจากเงินรายได ้๖,๐๐๐ บาท  ดงัปรากฏในดา้นบริหารทัว่ไป (๐๐๑๐๐) แผนงานบริหารงานคลงั  (๐๐๑๑๐)  งาน
บริหารทัว่ไป (๐๐๑๑๑)   รหสับญัชี  (๔๑๐๑๐๐) 

ขออนุมตัโิอนจาก ส่วนการคลงั แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานคลงั หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการ
เงินเดือนเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้จ านวน ๑ อตัรา เป็นเงิน  ๑๓๗,๔๐๐ บาท   ฯลฯ  จ านวน ๖,๐๐๐ บาท  คงเหลืองบประมาณ 
๑๓๑,๔๐๐ บาท   

ประธานสภาฯ ขอใหป้ลดัฯ ไดช้ี้แจงเหตุผลในการขอโอนงบประมาณ 

ปลดั อบต. เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดต้ั้งจ่ายไวไ้ม่เพียงพอ เพราะราคากลางครุภณัฑไ์ม่มี จึงไดป้ระมาณ 

การในการตั้งงบประมาณหลงัละ ๖,๐๐๐ บาท เม่ือจะด าเนินการจดัซ้ือและตรวจสอบราคาจากทอ้งตลาด ตูก้ระจกบานเล่ือน
ขนาดความยาว ๖ ฟตุ ราคาหลงัละ ๙,๐๐๐ บาท จึงท าใหง้บประมาณท่ีตั้งจ่ายไวเ้ดิมไม่เพียงพอ จึงขออนุมติัโอนงบประมาณเพ่ิม 
และการอนุมติัใหโ้อนงบประมาณ ในหมวดครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจอนุมติั 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม
ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ้ ๒๗   

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การโอนงบประมาณ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภา        ๓. ขออนุมตัโิอนงบประมาณ ส่วนโยธา  ในงบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ทีด่นิ   และส่ิงก่อสร้าง  

  เดมิ  รายการ ตูเ้หลก็แบบบานเล่ือนกระจก   ตั้งไว ้๑๐,๒๐๐ บาท  เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือตูก้ระจกแบบบานประตูเล่ือน   
จ านวน ๒ หลงั ๆ ละ ๕,๑๐๐  บาท  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ดงัปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม  (๐๐๒๐๐) 
แผนงานเคหะชุมชน  (๐๐๒๔๐) งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)  รหสับญัชี (๔๑๐๑๐๐) 
ขออนุมตัโิอนเพิม่ รายการ ตูเ้หลก็แบบบานเล่ือนกระจก  ตั้งไว ้๑๓,๐๐๐ บาท  เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือตูก้ระจกแบบบาน
ประตูเล่ือน   จ านวน ๒ หลงั ๆ ละ ๖,๕๐๐  บาท  โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ดงัปรากฏในดา้นบริการชุมชนและสงัคม  



(๐๐๒๐๐) แผนงานเคหะชุมชน  (๐๐๒๔๐)  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)   รหสับญัชี  
(๔๑๐๑๐๐)   
ขออนุมตัโิอนจาก ส่วนโยธา  แผนงานเคหะชุมชน   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  หมวดค่าตอบแทน ใช้
สอย และวสัดุ  ๑.๕ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา ตั้งไว ้๑๐,๐๐๐ บาท   ฯลฯ  จ านวน ๒,๘๐๐ บาท  
คงเหลืองบประมาณ ๗,๒๐๐ บาท   

ประธานสภาฯ ขอใหป้ลดัฯ ไดช้ี้แจงเหตุผลในการขอโอนงบประมาณ 

ปลดั อบต. เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดต้ั้งจ่ายไวไ้ม่เพียงพอ เพราะราคากลางครุภณัฑไ์ม่มี จึงไดป้ระมาณ 

การในการตั้งงบประมาณหลงัละ ๕,๑๐๐ บาท เม่ือจะด าเนินการจดัซ้ือและตรวจสอบราคาจากทอ้งตลาด ตูก้ระจกบานเล่ือน
ขนาดความยาว ๕ ฟตุ ราคาหลงัละ ๖,๕๐๐ บาท จึงท าใหง้บประมาณท่ีตั้งจ่ายไวเ้ดิมไม่เพียงพอ จึงขออนุมติัโอนงบประมาณ
เพ่ิม และการอนุมติัใหโ้อนงบประมาณ ในหมวดครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูมี้อ  านาจ
อนุมติั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเติมฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ้ ๒๗   

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การโอนงบประมาณ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ ๕.๓  ขออนุมตัจิดัตั้งศูนย์พฒันาเดก็เลก็ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน 

- ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน ไดป้ระสานงานกบัโรงเรียนบา้นหนองบอน หมู่ท่ี ๖ ในการขอใช้
สถานท่ีเพ่ือจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน ภายในโรงเรียน  และทางโรงเรียนบา้นหนองบอน  
ไดป้ระชุมคณะกรรมการโรงเรียนในการขออนุมติัในการสร้างศูนยเ์ด็กเลก็ฯ ภายในโรงเรียนบา้นหนองบอน  และ
คณะกรรมการโรงเรียน ไดพ้ิจารณาอนุมติัใหใ้ชห้อ้งเรียนจ านวน ๑ หอ้ง  และการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ จะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก่อน  

ประธานสภาฯ ขอใหป้ลดัฯ ไดช้ี้แจงเหตุผลในการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
ปลดั อบต. สืบเน่ืองจากนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน ท่ีตอ้งการใหมี้ศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน เพราะเห็นวา่เด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ ๒ – ๕ ขวบ  ยงัเป็นภาระของพอ่แม่ ท าใหก้าร
ประกอบอาชีพประจ าวนัท าไดไ้ม่สะดวก และมีรายไดน้อ้ยหากองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน ไดเ้ปิดศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
จะไดช่้วยแบ่งเบาภาระใหแ้ก่บิดามารดาได ้ อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้ด็กไดมี้โอกาสไดเ้ตรียมตวัเขา้สู่การศึกษา ในชั้น
อนุบาลอีกดว้ย  ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ของเทศบาลต าบลด่านเกวยีน ไม่รับเด็กเลก็นอกเขตเทศบาล  ซ่ึงนายกฯ มองวา่เป็น
การปิดกั้นโอกาสของเด็กเลก็ท่ีจะไดเ้ขา้ถึงการศึกษา  ดงันั้นหากองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนไดเ้ปิดศูนยเ์ด็กเลก็แลว้ ก็
จะรับเด็กเลก็ท่ีมีอายตุั้งแต่ ๒ – ๕ ขวบ เขา้มาดูแลในศูนยฯ์ โดยไม่จ ากดัวา่จะตอ้งเป็นเด็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่าน
เกวยีนหรือไม่ เพียงแต่ถา้เด็กเลก็มีภูมิล าเนาใกลเ้คียง  หรือไปกลบัสะดวก องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนก็จะรับมาดูแล  
ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนมีก าหนดท่ีจะเปิดศูนยเ์ด็กเลก็พร้อมกบัการเปิดเทอมของโรงเรียนบา้นหนองบอน ต.
ด่านเกวยีน   ซ่ึงการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในการอนุมติั เป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามอีกหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใหมี้การโอนงบประมาณ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 

- พกัรับประทานอาหารกลางวนั  เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 
 
 



เม่ือสมาชิกพร้อม เลขานุการสภา เชิญสมาชิกเขา้ประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
ประธานสภาฯ ๕.๔  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน ได้ขออนุมตัจ่ิายขาดเงนิสะสมเพือ่พฒันา  อบต.ด่านเกวยีน ดงันี ้

หมู่ท่ี ๑    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบา้นนางสงวน พนูกระโทก  ถึง บา้นนายคูณ เป้งกระโทก 
ระยะทาง ๑๒๒ เมตร  กวา้ง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๓๐๑,๙๕๐ บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๑ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการ  หมู่ที ่๔   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  บ้านนายบุญเนื่อง  ป้อกระโทก  ถึง ทุ่งนาทศิใต้ ระยะทาง ๑๒๕  

เมตร  กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๒๐๖,๒๕๐ บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๔ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการ  หมู่ที ่๕  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ จากบ้านนายสงวน  จนัทร์พรม  ถึง บ้านนางสุทศัน์  ช่ืนจอหอ  

ระยะทาง ๓๓๐ เมตร  กว้าง ๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๘๑๖,๗๕๐ บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

นางสมส่วนฯ -  อยากทราบวา่ ท าไมบางโครงการไดง้บประมาณนอ้ย และบางโครงการไดง้บประมาณมาก    
  อยากใหต้ดังบประมาณใหเ้หลือใกลเ้คียงกนั 

ประธานสภาฯ -  ขอใหป้ลดั อบต. ช้ีแจง 
ปลดั อบต. -  การจดัท าประมาณการค่าก่อสร้างถนน คสล.ของหมู่ท่ี ๕ เห็นวา่ ถนนสายจากบา้นนายสงวน  

  ถึงบา้นนางสุทศันร์ะยะทาง ๓๓๐ เมตร นั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึง ซ่ึงประชาชนไดใ้ชส้ญัจรกนัทั้งหมู่บา้นผูท่ี้ใชถ้นน  สายน้ี
ประมาณ ๑๒๐ ครัวเรือน จ านวนคนประมาณ ๕๐๐ คน  เพราะเป็นถนนกลางหมู่บา้น  ซ่ึงมีระยะทางทั้งหมด ๔๘๐ เมตร การ
ก่อสร้างไดว้ดัเอาเฉพาะส่วนท่ีมีบา้นเรือนของประชาชนท่ีอยูก่นัหนาแน่น  เม่ือค านวณงบประมาณต่อรายครัวเรือนท่ีใชถ้นน
สายน้ีแลว้ คือน างบประมาณ ๘๑๖,๗๕๐ บาท หารดว้ยจ านวนครัวเรือน ๑๒๐ ครัวเรือน จะไดเ้ป็นเฉล่ียต่อครัวเรือน 
๖,๘๐๖.๒๕ บาทต่อครัวเรือนเท่านั้น เม่ือท าไปแลว้ถือวา่คุม้ท่ีจะท าการก่อสร้าง  จึงอยากใหส้มาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลด่านเกวยีนทุกคน ไดพิ้จารณาถึงความเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มิใช่เป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
หมู่บา้นใด ก็คิดเห็นเพียงหมู่บา้นท่ีตนอยู ่ อยากใหคิ้ดเห็นปัญหาในรูปต าบลมากกวา่ท่ีจะเห็นเฉพาะในหมู่บา้น และใน
โครงการแต่ละโครงการ อยากใหส้มาชิกสภาฯ ไดค้  านวณงบประมาณวา่โครงการใดคุม้ค่าของงบประมาณท่ีจะน าไปก่อสร้าง 
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในต าบลมากท่ีสุด ไม่อยากใหส้มาชิกสภาฯ คิดวา่ มีงบประมาณจ านวนหน่ึง และมีหมู่บา้น ๖ 
หมู่บา้น และแบ่งงบประมาณตามจ านวนหมู่บา้นเท่า ๆ กนั หากมี อบต.ใดท าอยา่งนั้น  ในความคิดของผม ถือวา่เป็น อบต.ท่ี
ลม้เหลวในการบริหาร  เพราะวา่ปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขตามความเป็นจริง 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามหรือไม่ 
นายจีนฯ -  เสนอความคิดเห็นวา่ โครงการต่าง ๆ หมู่บา้นใดไดม้ากแลว้ ในปีต่อไปก็ขอใหล้ดลง 
ท่ีประชุม -รับทราบ 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๕ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 



ประธานสภาฯ    โครงการหมู่ที ่๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบ้านนายณรงค์ชัย  เปลกระโทก ถึงบ้านนายอนันต์ ฝ่ายกระโทก   
ระยะทาง ๕๑ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ ๘๔,๑๕๐  บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๖ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการ หมู่ที ่๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านนายประจวบ  เณรสีนาค ถึงบ้านนายนายเจริญ  เณรสีนาค   

ระยะทาง ๗๗ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ ๑๒๗,๐๕๐  บาท 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๖ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการหมู่ที ่๖  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายบ้านนายอนันต์  ถั่วกระโทก ถึงคลองชลประทาน  ระยะทาง  

๑๖๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒๖๔,๐๐๐  บาท 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๖ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๒ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการหมู่ที ่๙  โครงการก่อสร้างถนนดนิเสริมลูกรัง สายเลยีบคลองชลประทานฝ่ังซ้าย  จาก ศาลตาปู่ ถึง คลองช่องโค   

ระยะทาง ๓๗๕ เมตร  กว้าง ๓ เมตร ถนนดนิหนา ๑ เมตร หรือ ปริมาณ ๑๙๕๐ ลบ.เมตร (ควิแน่น) ลูกรังหนา ๐.๒๐ เมตร  
งบประมาณ  ๓๓๕,๗๙๔ บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๙ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการ  หมู่ที ่๑๐  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยกลางคุ้มอญัชล ี  สายบ้าน  นางป่ินแก้ว  ขอมกีลาง  ถึงบ้าน 

นายธไนศวรรย์  เสนานิคม  ระยะทาง ๑๕๐   เมตร  กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  งบประมาณ  ๓๓๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๔ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการ อบต.   ๑.    ปรับปรุงอาคารส านักงาน ห้องนายกฯ ห้องประธานสภา  และห้องส่วนโยธา งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๔ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานสภาฯ    โครงการ  อบต.  ๒.   ก่อสร้างอาคารเกบ็วสัดุ ครุภัณฑ์  งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ประธานสภาฯ    - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีขอ้สงสยัหรือจะซกัถามหรือไม่ 

ท่ีประชุมฯ  -  ไม่มีสมาชิกสงสยัหรือมีขอ้ซกัถาม 

ประธานสภาฯ    - สมาชิกสภาฯท่านใดอนุมติัใหมี้การจ่ายขาดเงินสะสมโครงการหมู่ท่ี ๔ ขอความกรุณายกมือ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – ไม่มี-  งดออกเสียง ๑ เสียง 



 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  ๖.๑  เร่ือง  การฝึกอบรมศึกษาดูงาน ขอเชิญปลดั อบต.ช้ีแจง 
ปลดั อบต. -  การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน มีนโยบายท่ีจะศึกษาดูงานเก่ียวกบั 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเท่ียว  การมีส่วนร่วมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และการป้องกนัยาเสพติดอยา่งบูรณาการ
ในหน่วยงานราชการ เอกชน ก านนั และผูใ้หญ่บา้น ภายในต าบลด่านเกวยีน  โดยจะจดัอบรมในวนัท่ี ๕ และ ๖ มีนาคม  
๒๕๕๕  และวนัท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.เร่ิมเดินทางออกจาก อบต.ด่านเกวยีน เพื่อไปศึกษาดูงานท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไมฝ้าด อ.สิเกาจงัหวดัตรัง เพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน ก านนั 
ผูใ้หญ่บา้น ในการอนุรักษธ์รรมชาติ ของ อบต.ไมฝ้าดเป็นอยา่งไร และจะเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีเทศบาลต าบลวชิิต อ.เมือง
ภูเก็ต  จ.ภูเก็ต  เพ่ือศึกษาดูงานเก่ียวกบัการบริหารจดัการ ของเทศบาลต าบลวชิิต 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
 

ประธานสภาฯ     ๖.๒ เร่ือง  งานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรียท่์านทา้วสุรนารีอ าเภอโชคชยั ประจ าปี ๒๕๕๕  
         ระหวา่งวนัท่ี ๑๗ – ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  บริเวณอนุสาวรียท์า้วสุรนารี และสนามกีฬา 
         กลางเทศบาลต าบลโชคชยั 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนรับผิดชอบในการจดักิจกรรมแข่งขนัเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน 

ปลดั อบต. -  ตามท่ีอ าเภอโชคชยัไดจ้ดังานสมโภชน์ฉลองอนุสาวรียท่์านทา้วสุรนารีอ าเภอโชคชยั   
ประจ าปี ๒๕๕๕  ระหวา่งวนัท่ี ๑๗ – ๑๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕  บริเวณอนุสาวรียท์า้วสุรนารี   และสนามกีฬากลางเทศบาล
ต าบลโชคชยั โดยใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนรับผิดชอบในการจดักิจกรรมแข่งขนัเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวยีน  
โดยจะมีการแข่งขนัในวนัท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. บริเวณหนา้ท่ีวา่การอ าเภอโชคชยั การจดัการ
แข่งขนั รับสมคัรเฉพาะคนในต าบลด่านเกวยีนเท่านั้น สามารถส่งแข่งขนัไดห้มู่บา้นละ ๑ ทีม  ๆ ละ ๒ คน  คือ คนหน่ึงป้ัน 
อีกคนหน่ึงเป็นผูช่้วย โดยมีรางวลัดงัน้ี  
ชนะเลิศ ไดรั้บเงินรางวลั ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบตัร  
รองชนะเลิศอนัดบั ๑ ไดรั้บเงินรางวลั ๑,๕๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 
รองชนะเลิศอนัดบั ๒ ไดรั้บเงินรางวลั ๑,๐๐๐ บาท พร้อมใบเกียรติบตัร 

ท่ีประชุม  -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่ 
นางสมส่วนฯ -  เสนอขอใหมี้ถงัเก็บน ้ าขนาดใหญ่ไวเ้ก็บน ้ าไวใ้ชใ้นส านกังาน บางคร้ังน ้ าประปาไม่ไหลจะได ้

  มีน ้ าไวใ้ช ้ซ่ึงในบางคร้ังน ้ าประปาไม่ไหล ๓ – ๔ วนั ท าเกิดปัญหามาก 
ประธานสภาฯ  -  ฝากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีนพิจารณาดว้ย 
ท่ีประชุม  -  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ หรือไม่ 
ท่ีประชุม  -  ไม่มี 

*******************ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ นาฬิกา************************* 
      

จ่าสิบโท                      ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

     (มาโนช   ธมัมะทตัตะโยธิน) 
           เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน 

 

(ลงช่ือ)    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

     (นายกิตถนุ     แปกระโทก) 
           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน 


